



ประสบการณ์ในชีวิต เล่มร้อย

— ข่าวสารจากพระเยซู

เจ้าเคยนึกสงสัยไหมว่าชีวิตนี้ เกิดมาเพื่ออะไร เจ้าคิดอย่างไรเกี่ยวกับชีวิตของเจ้า และการที่สถานการณ์ต่างๆ ลงเอยอย่างไรเท่าที่ผ่านมา เจ้าเป็นห่วงเรื่องอนาคตไหม ไม่ว่าจะป็นอนาคตของเจ้า อนาคตของภิกษุณี หรือของมนุษยชาติ เจ้าเคยมีความผิดหวังและความปวดร้าวใจไหม เช่น สูญเสียคนอันเป็นที่รัก ปัญหาการเงิน หรือปัญหาครอบครัว หรือเหตุการณ์อื่นที่ทำให้ผิดหวัง จนเจ้านึกสงสัยว่าเรื่องทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์อะไร

ทุกคนประสบกับความชื่นชมยินดีในชีวิต ทุกคนประสบกับความปวดร้าวใจ และความโศกเศร้าเช่นกัน แต่ไม่ว่าเจ้าจะเผชิญหน้ากับอะไรในชีวิต เจ้าก็รู้ว่าเรารักเจ้า เจ้าพิเศษไม่ซ้ำแบบใคร ไม่มีใครที่เคยมีชีวิตอยู่ ซึ่งเหมือนกับเจ้าเป๊ะเลย!

เรารู้จักเจ้า ก่อนที่เรานឹងเจ้าขึ้นมาในครรภ์มารดา (เยเรมีย์ 1:5) เรารักเจ้ามากเหลือเกิน เราจึงสละชีวิตเพื่อเจ้า เราเข้าใจว่าเจ้าใฝ่หาสันติสุข และอยากมีความสุข เราเข้าใจความปรารถนาแรงกล้า และความทะเยอทะยานในชีวิตเจ้า เราเข้าใจความปวดร้าว ความเศร้าโศก และความผิดหวังของเจ้า เราอยากจะร่วมชื่นชมยินดีกับเจ้า และปลอบโยนเมื่อเจ้าเสียใจ

เรารักเจ้ามากเหลือเกิน เราอยากให้เจ้าอยู่กับเราชั่ววันรันดร์ หากเจ้าต้องการพึ่งพาใครสักคน ในยามที่ปวดร้าว เสียใจ และสิ้นหวัง เมื่อเจ้ารู้สึกว่าคุณไม่มีใครอื่นที่เข้าใจได้ว่าเจ้ารู้สึกเช่นไร หรือประสบบอะไรอยู่ เราจะคอยเคียงข้างเจ้า ถ้าเจ้าอยากรู้จักเราจริงๆ ถ้าเจ้าเสาะหาคำตอบต่อปัญหา

ล้าลึกในชีวิต ถ้าเจ้ารู้ว่ายังไม่พบสิ่งที่มองหา และเจ้ารู้ว่าเจ้ายังไม่ได้พบสันติสุขในใจที่ยั่งยืน เมื่อนั้นก็เพียงแค่นั่งมาหาเรา เราจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวัง

เราสร้างสรรคโลกนี้ และทุกสิ่งในโลก เพื่อเป็นภาพสะท้อนถึงความรักที่เรามีต่อเจ้า ถ้าเจ้าขอให้เราเข้ามาในใจเจ้า และสถิตอยู่กับเจ้า เราจะอยู่กับเจ้าตลอดไป!

— เพื่อนชั่ววันจันรันดร์ของเจ้า พระเยซู

พระเยซูต้องการมีสัมพันธ์ภาพกับคุณเป็นส่วนตัว และมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในชีวิตคุณ ทั้งที่นี่ เดียวนี้ และชั่ววันรันดร์กาล พระองค์ยืนอยู่ที่ประตูหัวใจคุณ คอยให้คุณเปิดประตู และเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตคุณ (ดู วิวรณ์ 3:20)

คุณทำเช่นนั้นได้ โดยกล่าวคำอธิษฐานตามนี้อย่างจริงใจ

พระเยซู โปรดให้อภัยบาปทั้งหลายที่ฉันก่อไว้ ฉันเชื่อว่าพระองค์พลีชีพเพื่อฉัน ฉันเปิดประตูหัวใจ ขอเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตฉัน โปรดเติมเต็มฉันด้วยความรักของพระองค์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ช่วยฉันให้รู้จักพระองค์ดีขึ้น และชี้นำฉันไปสู่วิถีทางแห่งความจริง อาเมน

© 2021 Activated

หากประสงค์รายละเอียดเพิ่มเติม เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่: <https://activated.org/en/>